

Chuyện Tình Luật Sĩ và Thân Ch

Tác Giả: LS Tr&#n Đình Bá

Thứ Năm, 02 Tháng 10 Năm 2008 06:33

CHUYỆN TÌNH LUẬT SĨ VÀ THÂN CH

Sống trong cuộc đời, ai cũng mong muốn làm thế nào để mình có được cuộc sống an lành, hạnh phúc, buồn ít, vui nhiều. Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện và có được điều đó không phải chuyện hay không phải là một chuyện khác. Con người từ lúc sinh ra đã không giống nhau, thể hình dáng người tính tình, thể hoàn cảnh gia đình đến tình trạng xã hội. Ai may mắn thì gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận, tiền bạc lúc nào cũng "lên nh xuống" trong túi. Ai kém may mắn hơn thì gia đình hay xung đột, cảm nhận được nỗi lo lắng ngày, buồn nhiều hơn vui.

Cuộc sống ngoài xã hội cũng không thoát khỏi định luật đã được T&#o Hóa an bài. Có những công việc thì mang đến niềm vui, có những công việc chuyên đem lại nỗi buồn. Những người, có những nghề nghiệp khách hàng thì tìm được khi họ vui, họ cũng có những nghề nghiệp khi nào buồn, đau đớn thì khách hàng mới ghé đến. Ví dụ, các tiệm thuê bán quần áo cô dâu, chú rể, tiệm đặt bánh cưới, trang, sính lễ, quanh năm suốt tháng đều tiếp đón khách hàng với những nét mặt vui tươi, rạng rỡ sẵn sàng cho ngày trọng đại sắp tới. Ngược lại, các nhà quán, nghĩa trang ngày qua ngày đều phải tiếp đón với khách hàng trong những ngày tháng u buồn, sốu não khi người thân mất đi.

Nghề luật sư, đôi khi còn bị gọi nghề "cãi m&#n" hoặc nghề "n&#c b&#t", tuy không hẳn luôn luôn có những thân chủ sốu buồn, những cũng thường tiếp đón các thân chủ trong những trạng thái không lý gì là vui vẻ cho lắm, nỗi lo lắng, bất trắc, phiền nhiễu. Ghé đến văn phòng luật sư là điếu mà mới người điếu muốn tránh xa, kết thúc những chuyện phiền phức vào. Do đó, khi một người phải đi đến văn phòng luật sư để đi kiện hoặc cố vấn, điếu này có nghĩa người đó đang

*"long th&# b&#t
an"*
vì mất vẻn

đến luật pháp nào đó, hoặc đang trải qua tình trạng
"c&#m không lành, canh không ngọt"
trong gia đình hay trong công ăn việc làm.

Thông thường, nếu con thuy&#n cuộc đời cũng bình an trôi qua trong biển hạnh phúc, không ai muốn bị neo ở "c&#ng" luật sư làm gì. Những người chúng may mắn phải đi tham khảo hay cố vấn luật pháp, làm sao biết được rằng công việc hoặc vấn đề này có cần đến luật sư hay không? Nếu cần, làm sao chọn được cố vấn đi kiện tận tâm, chuyên nghiệp? Làm sao biết được việc đó sốu hết lòng bỏ vào quy&#n lợi của mình mà đừng nghĩ những biện pháp hữu ích, thì tốt thế nào? Làm thế nào để không lọt vào tình trạng

*"t&#n mất t&#t mang" hoặc "trao thân
cho t&#ng c&#p"*

?

A. CHỖ N L A LU T S .

Hầu như mọi việc chúng ta làm trong đời sống đều liên hệ đến pháp luật không nhiều thì ít. Luật pháp hàng ngày đời con người hành xử với nhau, với công xã hội, và luật pháp cũng quy định bản quyền của chính quyền đời với người dân cũng như quy định của họ.

Đôi khi chúng ta không để ý, nhưng luật pháp thường xuyên giữ một vai trò nào đó khi chúng ta lập gia đình, ly dị, có con, mua nhà, đi du lịch, mua sắm hàng hóa công ty, thuê mướn nhân viên, ký giao kèo, lái xe, đi khám bệnh chữa bệnh, lập di chúc chia gia tài, v.v....

Dĩ nhiên, nếu luật pháp giữ vai trò chính yếu và lúc nào cũng đi kèm con người trong cuộc đời thì đời sống không còn gì là ý nghĩa. Tuy vậy, mặc dù pháp luật có thể buộc và hàng ngày con người dân hành xử với nhau, nhưng người ta nói nó cũng có thể được sống đời như một vũ khí của mình chống lại dân chúng. Vì thế, đã có rất nhiều người không biết hoặc không nhận ra lúc nào họ phải quan tâm hay để ý đến luật pháp.

1. Trường hợp nào của luật sĩ :

* **Quyết định quan trọng:** Kinh nghiệm của mọi người trong cuộc sống hàng ngày, trong việc đời thường mãi, trong phạm vi nghề nghiệp chuyên môn, thường xuyên giúp họ hiểu biết về luật lệ liên quan trong lãnh vực này mặc dù cá nhân đó không phải là luật sĩ. Ví dụ một người chủ thường xuyên thuê và đưa nhân viên, báo hiệu tai nạn nghề nghiệp, quy định nhân viên, làm sao thuê và đưa nhân viên hợp pháp. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải suy nghĩ và có những quyết định ngoài lãnh vực chuyên môn. Nếu đây là những quyết định quan trọng, đó là để hiểu báo trước chúng ta nên tham khảo với luật sĩ vì hầu như những quyết định này ít nhiều sẽ liên quan đến luật pháp hoặc có hậu quả pháp luật.

* **Bổ kiến:** Nên tham khảo với luật sĩ ngay khi nhận được kiến vì thời hạn trả lời vẫn kiến hay chương trình có gì hạn.

* **Dính líu đán luát hình sá (criminal):** Náu là nán nhán, chúng ta có thá nhá đán cánh sát hay các cá quan công quyán, hoác tham kháo vái luát sá đá biát rõ quyán lái. Náu bá truy tá là tái phạm, luát sá có thá đái đián tranh cãi đá nái vá đá cá công lý xét xá công minh và tránh tù tái hoác án phát.

* **Bá thiát hái:** Khi bá thiát hái vì hành vi cáa mát ngáoi khác, nán nhán có thá đá cá bái tháng nhá luát pháp hoác khá quy đánh. Thí dụ chính phá tá chái không cho háng quyán lái nhá luát đánh ; sán phám hoác món đá do công ty chá táo gây tháng tích cho ngáoi sá đáng ; công ty báo hiám tá chái bái tháng thiát hái nhá khá đá quy đánh ; bác sĩ chánh máng trong viác đáu trá hay cháa bánh cho nán nhán, hoác luát sá, ká toán sao láng trong viác đái đián cho thân chá, v.v....

2. Chán luát sá : Táng tá nhá bác sĩ, có luát sá hành nghá trên nhiáu lãnh vác, có luát sá chá chuyên môn trong mát hoác vài lãnh vác. Thông tháng rát ít có luát sá nào chuyên môn hành nghá trên mái lãnh vác pháp luát. Do đó, khi có viác liên quan đán luát pháp, trá cá hát nên tìm đán vá luát sá nào có tiáng thành thát, chuyên nghiáp. Náu há không chuyên môn trong lãnh vác liên há đán ván đá này, há có thá giái thiáu đán ngáoi chuyên môn.

Đá biát đá cá vá luát sá nào mà chúng ta có thá *"trao thân gái phán"* đá cá, hái thăm ngáoi nhà hay bán bè, đá cá biát nháng ngáoi mà chúng ta tháng tín cán, là pháng cách háu hiáu nhát. Hoác chúng ta có thá liên lác vái các hiáp hái luát sá đáa pháng hay luát sá đoàn cáa táu bang. Nháng cá quan này sá cho biát các chi tiát táng quát căn bán cáa nháng luát sá đáng hành nghá tái táu bang nhá lãnh vác chuyên môn, thái gian hành nghá, đáa chá liên lác, v.v.... Sau đó, chúng ta có thá liên lác tháng vái luát sá đó đá *"xem mát"* và nhán đánh xem há có thá tín nhiám đá cá hay không.

Trong tráng háp bá truy tá vá hình sá và bá cáo không có tián nhá luát sá riêng, tòa án sá chá đánh mát luát sá chính phá bián há mián phí. Náu liên quan vá há, có nháng cá quan vái các luát sá chuyên giúp đá các ngáoi ngháo sá đái đián mián phí hoác vái mát lá phí táng tráng. Ngoài ra, các hiáp hái luát sá đáa pháng cũng có danh sách nháng luát sá tình nguyán đái đián mián phí cho các thân chá *"tháp cá bé miáng"*. Mác dù luát pháp không bát buác ngáoi dân phái có luát sá đái đián tái tòa, nháng náu tá mình đái đián, cá nhân đó ván phái tuân theo và thi hành các thá tác và luát lácáa tòa nhá luát sá.

Chuyên Tình Luật Sĩ và Thân Ch

Tác Giả: LS Trn Đình Bá

Thứ Năm, 02 Tháng 10 Năm 2008 06:33

B. L PHÍ LUẬT S.

Thông thường, l phí thu n gia luật sĩ và thân ch đ c d a vào 3 hình th c sau đây:

1. L phí c đ nh: Luật sĩ có th cho bi t sĩ ti n c đ nh cho công vi c, nghĩa là luật sĩ làm nhi u hay ít v n ch đ c tr ti n ch ng đó mà thôi.

2. L phí theo gi : Luật sĩ đ c tr trên s gi th c sĩ làm cho công vi c đó.

3. L phí tùy k t qu : Luật sĩ đ c tr theo ph n trăm nào đó trên s ti n đòi b i th ng cho thân ch . N u không đ c b i th ng, thân ch không ph i tr l phí luật sĩ .

Đôi khi, luật sĩ và thân ch có th áp d ng các ph ng cách k trên cùng m t lúc . Thí d , luật sĩ đ c tr theo gi t i m t kho n ti n nào đó.Sau đó, thân ch không ph i tr thêm ho c ch tr ph n trăm nào đó trên s ti n đ c b i th ng.

Khi đi n tho i l y h n v i luật sĩ , chúng ta nên h i rõ v l phí tham kh o. Có văn phòng tham kh o mi n phí, có ch mi n phí n a ti ng đ u, có luật sĩ tính l phí khác nhau cho m i gi , v.v.... Sau đó, n u quy t đ nh nh luật sĩ đ i đi n và đ ng ý th a thu n "giá c ", thân ch nên h i rõ cách th c tr ti n, nh ph i tr h t m t l n hay tr góp, ho c đóng c c m t sĩ ti n b y gi , khi nào sĩ này g n h t l i ph i đóng thêm, v.v.... Ngoài l phí luật sĩ , thân ch cũng nên tìm hi u rõ các phí t n khác liên quan trong v ki n, và ai sĩ là ng i trách nhi m tr các sĩ ti n này.

C. THAY Đ I LUẬT S.

Nh trong b t c cu c "tình duyên" nào, không ph i t t c chuyên tình "luật sĩ và thân ch " đ u không có sóng gió. Nhi u khi v luật sĩ quá "hăng hái" b o v quy n l i thân ch , đánh đ m lung tung, t n công t i t p, mà quên đi c mu n c a h là

Chuyên Tình Luật Sĩ và Thân Chủ

Tác Giả: LS Trần Đình Bá

Thứ Năm, 02 Tháng 10 Năm 2008 06:33

chỗ muỗn đũa n t,

"hủ"

bên kia chút đũa nh v i hy v ng v lu t s s là ng i trung gian làm hòa cho c hai bên nguyên đũa và b đũa. Họ c ng i lu t s quá

"l ch s "

, áp đũa ng tri t đũa câu châm ngôn

"M t câu nh n, chín câu lành"

, chũa ra trũa mà đã chũa p nhũa n t t c nhũa ng đũa u kiũa n bên kia đòi hũa vì không muỗn mích lòng ai.

Nũa có thũa c mũa c hoũa c không hiũa u rõ nhũa ng công viũa c mà lu t s đã và đang làm, thân chũa nên hũa i thũa ng v lu t s tũa i sao lũa i dùng chiũa n thuũa t nhũa vũa y, tũa i sao phũa i chũa mũa t thũa i gian, tũa i sao phũa i nũa p hũa s này, tũa i sao kũa t quũa lũa i nhũa thũa , v.v.... Họ u hũa t trong mũa i trũa ng hũa p, lu t pháp có các thũa tũa c và đũa u kiũa n mà nhiũa u khi lu t s không hoũa c chũa a giũa i thích tũa ng tũa n cho thân chũa . Ngoài ra, thân chũa cũng có thũa tham khũa o vũa i các lu t s khác và xin hũa cho biũa t ý kiũa n. Sau cùng, nũa nghĩ rũa ng lu t s cũa a mình đã không giũa tròn trách nhiũa m và làm đũa ng bũa n phũa n, thân chũa có thũa đũa đũa n kiũa n đòi bũa i thũa ng trong trũa ng hũa p sũa đũa ng mũa ng gây thiũa t hũa i cho quyũa n lũa i cũa a mình.

Thông thũa ng, chúng ta có khuynh hũa ng suy đũa n rũa ng lu t s chũa c đã làm đũa u gì sai, nên nũa i vũa đã không đũa n tũa n hay đem lũa i kũa t quũa nhũa lòng mong muỗn. Nũa thân chũa không bũa ng lòng hay cũa m thũa y có đũa u gì không xuũa, nên tìm cách bàn thũa o và giũa i quyũa t vũa n đũa thũa ng vũa i vũa lu t s đũa i đũa n. Ngũa i ta thũa ng ví lu t pháp nhũa rũa ng, rũa t phũa c tũa p và thũa ng hay thay đũa i. Do đũa, đôi khi thân chũa nghĩ lu t s làm sai vì khác vũa i nũa i vũa lúc trũa c, nhũa ng thũa t sũa lu t s đã làm đũa ng vì đũa u lu t mũa i đã thay đũa i không giũa ng nhũa lúc trũa c.

Bũa t cũa thân chũa nào cũng có quyũa n thay đũa i lu t s cũa a mình. Dĩ nhiên, có nên thay đũa i lu t sũa hay không còn tùy thuũa c vào thũa i đũa m cũa a vũa kiũa n. Thông thũa ng, nũa có đũa i lu t sũa nên làm sũa m, vì thũa tũa c lu t pháp có thũa i hũa n và nhũa chũa ng, tang vũa t có thũa mũa t đũa n theo thũa i gian. Ngũa c lũa i, lu t sũa cũng có quyũa n rút lui khũa i nũa i vũa nũa u viũa c rút lui này không làm thiũa t hũa i cho quyũa n lũa i cũa a thân chũa, nhũa ng viũa c tũa p tũa c đũa i đũa n thân chũa lũa i gây thiũa t hũa i cho lu t sũa. Thí đũa, lu t sũa đã yêu cũa u thân chũa thanh toán lũa phí lu t sũa nhiũa u lũa n, nhũa ng thân chũa cũa "ra" khũa ông chũa u trũa. Trong trũa ng hũa p này, lu t sũa có thũa xin phép tòa đũa chũa m đũa t viũa c đũa i đũa n thân chũa. Họ c nũa u thân chũa không chũa u hũa p tác, cung cũa p các tài liũa u nhũa đôi bên đòi hũa i, lu t sũa cũng có thũa đũa đũa n xin tòa cho phép rút lui khũa i nũa i vũa.

D. CÁC CUỘC TIẾP XÚC VỚI LUẬT SĨ ĐỂ C BỔ M T.

Chuyên Tình Luật Sĩ và Thân Chế

Tác Giả: LS Trán Đánh Bá

Thứ Năm, 02 Tháng 10 Năm 2008 06:33

Trong háu hát các tráng háp, luật sĩ phải bỏ mờ các chi tiết mà thân chế đã giái bày và không đác tiết lộ cho bất cứ ai, nếu không có sự đáng ý của thân chế. Bên phải bỏ mờ này cũng phải đác tiết lộ tuân giá theo các luật sĩ khác cùng làm việc trong văn phòng, cũng như tháký, nhân viên.

Luát Sĩ **TRáN ĐáNH Bá**

□